

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๙๙



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และยังจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้บรรลุผลตามรายการหรือโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

๑. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ไว้ใช้จ่ายได้ต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ยกเว้น รายการค่าใช้จ่ายบุคคลากร และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากยังมีเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คงเหลือ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นำเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในสิบห้าวันทำการ นับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒. เงินงบประมาณที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นำเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในสิบห้าวันทำการ นับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

(๒) กรณีเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็น ให้ขอทำความตกลงพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกับกระทรวงการคลังเพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมแนบบแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ส่วนราชการ .....

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ....

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรถึงวันที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บ)	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	จำนวนเงินที่ขอขยายเก็บ (บาท)		กรณีมีหนี้ผูกพัน			เหตุผลความจำเป็น	
					มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม	วันครบกำหนด		
											<p>จะต้องประกอบไปด้วยข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการดำเนินโครงการในส่วนที่ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงิน</li> <li>- ผลการดำเนินโครงการ (รายละเอียดของการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (30 กันยายน 2560)</li> <li>- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหรือที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้เบิกแทน</li> </ul> <p>ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง ลายมือชื่อผู้เบิก ตำแหน่ง</p>

